

Số: 66/TB-UBND

Tam Đường, ngày 10 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về triển khai kế hoạch nhiệm vụ lĩnh vực Văn hóa - Xã hội năm 2023

Ngày 09/02/2023, đồng chí Vũ Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối văn hoá, xã hội về triển khai kế hoạch nhiệm vụ lĩnh vực Văn hóa -Xã hội năm 2023. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng tiếp theo; những khó khăn, vướng mắc; ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự buổi làm việc, đồng chí Vũ Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất các ý kiến và kết luận như sau:

1. Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông

Yêu cầu Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung thực hiện năm 2023 theo các ý kiến tham gia các cơ quan chuyên môn; đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nội dung (*nội dung cần xin ý kiến các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo hoàn thành trước 01 tháng so với thời điểm thực hiện*).

Lập tờ trình xin chủ trương thay thế Camera quay hình hiện nay đã xuống cấp, không đồng bộ với các thiết bị đài tỉnh để phát trên sóng trên đài phát thanh truyền hình tỉnh và vệ tinh Vinasat1 để UBND huyện có kế hoạch bố trí vốn trong thời gian tiếp theo khi cân đối được nguồn.

Đối với nội dung tổ chức Chợ đêm: Đề nghị xây dựng kế hoạch thực hiện chợ đêm mỗi tháng 01 phiên và sau 03 phiên sẽ hợp rút kinh nghiệm 01 lần; kinh phí tổ chức thực hiện theo Kế hoạch được giao.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Năm 2023, tập trung thực hiện mục tiêu số hóa công tác tuyên truyền về quảng bá du lịch cho các bản du lịch cộng đồng (bản Lao Chải 1 xã Khun Há và bản Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu mỗi bản ít nhất 03 hộ). Hoàn thành trước tháng 06 năm 2023.

Xây dựng kế hoạch Tổ chức Lễ Hội Bum Vóc Năm (Té nước) tại xã Nà Tăm hoàn thiện trước ngày 15 tháng 02 năm 2023; phối hợp xã Nà Tăm tham mưu thực hiện kinh phí cho phù hợp với điều kiện thực tế; Tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các xã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý các lễ hội năm 2023; Các nội dung xây dựng kế hoạch của các lễ hội phải hoàn thiện tối thiểu trước 01 tháng so với ngày tổ chức để làm tốt công tác tuyên truyền.

Lễ hội Cắm Nung, Cắm Mương tại xã Bản Hon đã thực hiện trong thời gian trước thì kinh phí sẽ chuyển sang tổ chức tại xã Bình Lư và xã Bản Bo (*nếu được sự đồng ý của các cơ quan chuyên môn cấp trên*).

Kinh phí 150 triệu tiền dạy lớp nghề dệt dân tộc Lự tại Bản Thảm không thực hiện được do lớp này đã được thực hiện năm 2020 theo đề án bảo tồn văn hóa dân tộc Lự giai đoạn 2016 - 2020 (*nội dung này chờ văn bản hướng dẫn của tỉnh*). Các nội dung về dạy truyền nghề trên địa bàn, đề nghị phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX, Ban Quản lý dự án các chương trình cộng đồng để thực hiện có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế địa phương

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm văn hoá thể thao và truyền thông để làm tốt công tác quản lý nhà nước nhất là việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các khu, điểm du lịch, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến du lịch.

3. Phòng dân tộc

Nắm tình hình cơ sở, người uy tín, chính sách đến với người dân tộc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

Xây dựng kế hoạch kiểm tra các lĩnh vực văn hóa, xã hội năm 2023 hoàn thành trong tháng 02 năm 2023.

4. Phòng lao động - Thương binh và xã hội:

- Có các biện pháp nâng cao chất lượng cho lao động nông thôn đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong quá trình đào tạo nghề cần liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để cho các học viên được thực hành nâng cao tay nghề và tìm kiếm cơ hội việc làm sau đào tạo; Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp đã hợp tác như Baberni Hải Dương, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam và các đơn vị khác để tìm đầu ra cho các lao động nông thôn sau đào tạo.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách Bảo trợ xã hội, công tác cứu trợ đột xuất khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách an sinh xã hội, người có công, người cao tuổi, làm tốt việc vận động ủng hộ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; công tác tị nạn xã hội; các hoạt động bình đẳng giới.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành thẩm định, triển khai sớm công tác dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2023; Xây dựng kế hoạch sát hạch đầu ra tất cả các lớp dạy nghề năm 2023 đảm bảo chất lượng.

- Chủ động liên hệ với công ty Babeni để khi công ty mở lớp ở Lào Cai thì cho người lao động sang học tập kinh nghiệm.

5. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên:

- Tăng cường công tác tham quan, học tập, học nghề ở các doanh nghiệp cho các học viên trong quá trình tham gia đào tạo nhằm nâng cao tay nghề thực hành và cơ hội tìm kiếm việc làm cho các học viên.

- Triển khai công tác dạy nghề ngay từ đầu năm; các nội dung liên kết với Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại yêu cầu thực hiện đúng các quy định đã ký kết.

- Trang thiết bị dạy học do các nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên Trung tâm có thể chủ động liên hệ với sở giáo dục và đào tạo phục vụ công tác dạy và học.

6. Một số vấn đề khác

Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa thể thao truyền thông hỗ trợ các xã tổ chức lễ hội yêu cầu đơn đốc xã được hỗ trợ xây dựng kế hoạch, có dự trù chi tiết xin ý kiến các cơ quan liên quan; lãnh đạo UBND huyện (Sau khi được nhất trí mới được tổ chức thực hiện).

Việc tuyển dụng biên chế trực thuộc các cơ quan chuyên môn (Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên) chờ cơ quan chuyên môn thực hiện theo kế hoạch của tỉnh; trong quá trình chờ đợi có thể bố kiêm nhiệm cho các Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ để phù hợp với tình hình thực tế và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước ngày 25/2/2023 các cơ quan liên quan kế hoạch thực hiện chi tiết của cơ quan mình về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện).

Trên đây là Kết luận của đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về triển khai kế hoạch nhiệm vụ lĩnh vực Văn hóa - Xã hội năm 2023./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đoàn Việt Hoàng